



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เศรษฐกิจ: สทนช.มอง 'ภัยแล้ง' ข้ามช็อตปี 2564 หวั่นซ้ำเติม.....

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 2092 หน้า : 22(บน), 23



เศรษฐกิจ

สทนช.มอง 'ภัยแล้ง' ข้ามช็อตปี 2564 หวั่นซ้ำเติม ศก.ไทยซบพิษโควิด ...ยิ่งโงหัวไม่ขึ้น



โม่ว่าช่วงนี้จะเห็นภาพฝนตกถี่ๆ และยังไม่สิ้นสุดปี 2563 แต่นักวิชาการจากหลากหลายองค์กรก็ถือได้ว่าเป็นห่วงสถานการณ์แล้งของปี 2564 เสียแล้ว ไม่วั้นแต่หน่วยงานภาครัฐเองก็ห่วงสถานการณ์ภัยแล้งเช่นเดียวกัน

จากการประเมินสถานการณ์น้ำปี 2563 ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม ในระยะแรกของฤดูปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะยังไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม จะมีปริมาณฝนตกน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้แม่น้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน

ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ประมาณ 1-2 ลูก

ส่วนบริเวณภาคใต้ นั้น จะมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม 2564 แม้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในปีนี้ จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 5%

แต่เมื่อเทียบแล้วปริมาณของฝนปี 2562 ก็ยังมากกว่า เพียงแต่ยังไม่ดีมากเมื่อเทียบกับปี 2560

เนื่องจากในปีดังกล่าวได้รับอิทธิพลของเอลนีโญจึงทำให้มีปริมาณฝนตกลงมาน้อย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ฝนในประเทศไทยยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

โม่ว่าจะมีความกังวลในเรื่องภัยแล้งอยู่มาก แต่ก็ยังมีบางหน่วยงาน รวมถึงประชาชนที่เป็นห่วงว่าปัญหาหน้าท่วม "สมเกียรติ ประจักษ์" เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้อธิบายว่า ในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 พื้นที่กรุงเทพฯ และภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากพายุฝน

แต่จากการคาดการณ์ของ สทนช.เชื่อว่าจะไม่รุนแรงเท่าสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2564 แน่แน่นอน เพราะยังไม่มีการแจ้งเตือน และจากการประเมินสถานการณ์พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 2-3% เท่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนที่ตกลงมาไม่ได้มีปริมาณมากพอที่จะเจอภาวะน้ำรอระบาย ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ สทนช.วางแผนบริหารจัดการน้ำฝนทั้งเรื่องการระบาย และแผนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย

แต่สิ่งที่ สทนช.เป็นห่วงที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาน้ำท่วม แต่เป็นปัญหาภัยแล้งในปี 2564 เบื้องต้นอยู่ระหว่างประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำเหลือใช้ปริมาณเท่าไร ซึ่งทุกหน่วยงานต้องทำการประเมินสถานการณ์น้ำช่วงสิ้นสุดฤดูฝน หรือประมาณเดือนตุลาคม

เพื่อนำข้อมูลมาจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่อไป

สทนช.ประเมินสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักปัจจุบันพบว่า เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในอ่าง 4,541 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 34% ของความจุอ่าง แบ่งเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 741 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 8%

เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 5,132 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 54% ของความจุอ่าง แบ่งเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,282 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 34%

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำในอ่าง 269 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 29% ของความจุอ่าง แบ่งเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 226 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 25%

และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 61 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 6% ของความจุอ่าง แบ่งเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 58 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 6%

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบางเขื่อนที่มีน้ำใช้การเหลือน้อยแล้ว ทาง สทนช.ได้เตรียมแผนการผันน้ำไว้แล้วบางส่วนหากต้องดำเนินการจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

สวนหากกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ที่คาดการณ์ว่า ช่วงปลายปี 2563 สภาพอากาศจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ในเดือนพฤศจิกายน ภาคใต้จะมีน้ำเยอะอาจถึงขั้นท่วม

ส่วนภาคอื่นต้องรอดูอีกครั้ง ว่าช่วงนั้นจะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญ หรือลานีญา แต่จะมีโอกาสเป็นลานีญาได้มากกว่า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เศรษฐกิจ: สทนช.มอง 'ภัยแล้ง' ข้ามช็อตปี 2564 หวันซ้ำเติม.....

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 2092 หน้า : 22(บน), 23

ดังนั้น ปลายปีที่ไทยจะเจออากาศค่อนข้างเย็น ต้นปี 2564 ฝนจะตกเยอะ คล้ายปี 2560 อาจเจอพายุหลายลูก เพราะความกดอากาศสูงมีกำลังแรง ทำให้เกิดพายุได้ง่ายขึ้น รวมถึงจะส่งผลให้หลายเขื่อนมีน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

จากมุมมองของหน่วยงานรัฐถึงแม้เสี่ยงจะแตก หรือไม่ได้มองเหมือนกัน 100% มีที่มองว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะลากยาวไปถึงปี 2564 แต่อีกมุมกลับมองว่าในช่วงต้นปีสถานการณ์น้ำจะดีขึ้น ซึ่งจากการคาดการณ์เหล่านี้ได้กระทบเป็นวงกว้างทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ

เห็นได้จากการประเมินของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า สภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีเกษตร) ในครั้งแรกปี 2563 อยู่ที่ติดลบ 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2563 ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชหลักๆ ได้อย่างเต็มที่ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน รวมทั้งยังมีผลกระทบของโรคพืชหลายชนิด และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้การส่งออกหยุดชะงัก

และคาดว่าทั้งปีจีดีพีเกษตรจะอยู่ที่ติดลบ 2.3-1.3% ซึ่งลดลงจากเป้าหมายเดิมที่คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 2-3%

ส่วนของปัญหาภัยแล้งไม่ได้กระทบต่อภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว ยังกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย จากการวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือลดผลกระทบในระยะสั้น ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว ภาครัฐควรใช้เงินงบประมาณขนาดใหญ่เยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้กระจายไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

รวมทั้งนำเงินหลุมทุนเพื่อให้เกิดคลื่นการลงทุนระลอกใหม่ของประเทศเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมกัน อาทิ การพัฒนาโครงข่ายได้แก่บริหารจัดการน้ำ 20 ปี หรือระหว่างปี 2561-2580 ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมที่มักสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร เป็นต้น

ถึงแม้ว่าปัญหาภัยแล้งตอนนี้จะไม่รุนแรงเท่าสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจทยอยล้มหายตายจาก ครึ่งปีแรกแรงงานถูกเลิกจ้างกว่า 2.5 ล้านคน หรืออาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงานและประชาชนส่วนใหญ่เหมือนสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน แต่หากภาครัฐเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งหรือภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ดี ก็จะเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจแย่ลงไปอีก เพราะตอนนั้นสิ่งที่พอหวังพึ่งพาได้ หนึ่งในนั้นคือภาคการเกษตร

หากไม่สามารถควบคุมได้ รับประกันได้เลยว่าเมื่อนั้น เศรษฐกิจไทยถึงกาลอวสานแน่นอน! ●

ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ช่องทางกระจายสินค้าคุณภาพสดจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภค ในราคาที่ เป็นธรรม



จากนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันให้เกิดโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้ร้านสหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ผ่านขบวนการสหกรณ์ ในราคาที่ เป็นธรรม ได้นำร่องเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรก ณ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพมหานครไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้วางมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ร้านค้า เพื่อให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม สามารถตรวจสอบถึงที่มาของแหล่งผลิตสินค้าได้ด้วยตนเอง และจากความมุ่งมั่นเพื่อให้โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ขยายไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ม.นัญญา จึงได้ลงพื้นที่สหกรณ์ต่างๆ เพื่อเปิดโครงการประชามิตรสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเจอ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่ท่านไปเป็นประธานเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส. จำกัด ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ เพื่อนำร่องขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในร้านสหกรณ์ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศต่อไป โดยท่านอธิบดีได้ให้ข้อมูลว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ร้านค้า รวมถึงเพิ่มโอกาสขยายตลาดผ่านร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ เนื้อ ปลา อาหารแปรรูป เป็นการช่วยผลักดันให้สหกรณ์ เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยรูปแบบของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จะมีการจัดร้านสหกรณ์ให้มีความทันสมัย มีการส่งเสริมการประชามิตรสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ โดยเน้นสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สด สะอาด

และปลอดภัย ภายใต้นโยบายสดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm by Co-op ทั้งนี้ เนื่องจาก ในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้านสหกรณ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องปรับตัวรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพสินค้า การจัดรูปแบบร้านค้า และกลยุทธ์ต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ การส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งในการขับเคลื่อนของโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ เทคนิคการจัดการร้าน การสร้างนวัตกรรมบริการ การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการค้าเน้นธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยปัจจุบัน มีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 94 แห่ง

ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอย่างมั่นใจด้วยว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จะมีส่วนช่วยสังคมและชุมชน ในบทบาทของผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อบริการแก่สมาชิกและชุมชน เป็นการจุดประกายให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเห็นคุณค่าของสินค้าที่มาจากเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิต ด้วยการใช้ ศักยภาพของเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต และความร่วมมือของร้านค้าสหกรณ์ ในการร่วมกันเสริมสร้างการสหกรณ์ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิก รวมถึงชุมชนและสังคมได้ บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่ เป็นธรรม ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่เรารวบรวมสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรมาสู่ร้านโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่ เป็นธรรม

ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันโครงการนี้ขึ้นมา เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ด้วยการกระจายไปในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นการต่อยอดความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ ที่จำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยง เพื่อขับเคลื่อนด้วยระบบการค้าที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค เป็นการประสานความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

สุทธิพงศ์ อินทน้อย

ก.เกษตรฯเตรียมจัดยิ่งใหญ่ งาน'ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15'

นายราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15” ประจำปี 2563 ว่าด้วยพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ผ้าไหมเป็นที่เลื่องลือคู่สากล ไหมไทยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของไทยในสายตาชาวต่างชาติ พระองค์ท่านโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูง เพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ที่เน้นแหล่งที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ที่สำคัญผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้น กรมหม่อนไหม จึงจัดงาน“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์งานด้านหม่อนไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ “ตรานกยูงพระราชทาน” เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย ให้เป็นที่

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ทรงเปิดงาน วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 17.30 น.

“การจัดงานตรานกยูงพระราชทานฯ เป็นการประชาสัมพันธ์ตรานกยูงพระราชทานสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศในสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพ ได้รับการตรวจสอบจากกรมหม่อนไหม มีกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญต้องผลิตจากเส้นไหมที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งยังเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป การใช้หรือสวมใส่ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน นอกจากจะให้ความรู้สึกสง่างาม มีลวดลายวิจิตรบรรจงเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังทำให้ผู้ได้ภูมิใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้สืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาติด้วย”

ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงเกษตรฯกล่าว
ด้านนายสันต์ นุ้ยฉิมรัมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานตรานกยูงพระราชทานฯปีนี้ มีนิตรรศการและกิจกรรมน่าสนใจ เช่น นิตรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตรานกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดเส้นไหม สิ่งประดิษฐ์จากไหม (พานพุ่ม) และการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ที่รวมสุดยอดผ้าไหมเอกลักษณ์ประเภทต่างๆที่สวยงามวิจิตรบรรจงมาจัดแสดง ปราชญ์หม่อนไหมที่กรมหม่อนไหมคัดเลือกขึ้นมา 88 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ ความสามารถสู่สังคม เพื่ออนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ต่อไป



รู้จัก ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมากขึ้น สำหรับงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ ... กรมหม่อนไหม (10 ปีกรมหม่อนไหม) การอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ 6-7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม



'กรมหม่อนไหม'จัด'มหกรรมผ้าไหมฯ'ชวนคนไทยเที่ยวงานช่วยเกษตรกรผู้ผลิต

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 ที่ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเอ็ดเวิร์ด กิตติประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมแถลงข่าวจัดงาน "มหกรรมผ้าไหมไทย จากชุมชนสู่สากล" เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รู้ถึงคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย และเพิ่มรายได้เกษตรกรกลุ่มทอผ้าไหมมากยิ่งขึ้น

นายวสันต์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ.2548 เพื่อแก้ไขปัญหาและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื่อดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าหม่อนไหม ที่ขาดโอกาสและไม่มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

นายวสันต์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายนโยบายการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ จึงถือเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ้าไหมให้ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นอีกภารกิจที่ต้องดำเนินโดยเร่งด่วน ซึ่งกรมหม่อนไหมมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านหม่อนไหม เพื่อพัฒนาไหมไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล

นายวสันต์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดเสื้อผ้าออกแบบโดยดีไซเนอร์นานาชาติวันละ 2 รอบและบูรณาการสินค้าจากเกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการผ้าไหมโดยตรง จำนวน 50 บูธ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ้าไหมไทยให้มากขึ้น งาน "มหกรรมผ้าไหม จากชุมชนสู่สากล" จัดขึ้นในวันที่ 18-20 ก.ย. 63 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการชุดผ้าไหมชุดออกแบบโดยดีไซเนอร์กว่า 35 ประเทศ และ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีการทอผ้าไหมไทย

สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ chal.n@thairath.co.th

■ ขอคำตอบแทน “อกม.” เรียน คอลัมน์สารพันปัญหา

ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา หน่วยงานที่ทำงานเบื้องหลัง เหนื่อยหนักไม่แพ้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ไม่มีใครพูดถึงเลยคืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมี อกม.หมู่บ้านละ 1 คน ประเทศไทยมี 75,412 หมู่บ้าน จึงมี อกม. 75,412 คนภารกิจของอกม.คือ การเป็นตัวประสานงานให้การปฏิบัติงานด้านการเกษตรแต่ละหมู่บ้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน การเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์นโยบายการเกษตรของภาครัฐไปสู่ท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูลการเกษตรในพื้นที่



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ยิ่งช่วงโควิด-19 ระบาด อกม.ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลการขยายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิดทำงานกันแทบไม่ได้หยุดพัก

แต่การทำงานของอกม.ไม่มีคำตอบแทนจากภาครัฐเหมือนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งที่ทำงานกันหนักมาก อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคำตอบแทนให้ อกม. สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย.

อกม. รอคอยหวัง ตอบ คุณ อกม.

อกม.อาจไม่คุ้นหูใครหลายคน แม้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

สิ่งที่น่าเห็นใจคือภารกิจของอกม.มีมากมาย เป็นกำลังหลักคอยประสานงานระหว่างหน่วย

ราชการกับเกษตรกรในหมู่บ้านในการขับเคลื่อนเรื่องการเกษตรให้คล่องตัว

อกม.เสมือนเป็นจิตอาสาคอยให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละหมู่บ้าน โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ระบาด ชาว อกม.ต้องลงพื้นที่ช่วยชี้แจงข้อมูลการขยายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อดังกล่าว แต่ อกม.ไม่มีคำตอบแทนเหมือนหน่วยงานอื่นๆ อย่าง อสม.

สิทธิประโยชน์ที่ อกม.ได้รับมีเพียงได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ การฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามที่กระทรวงเกษตรฯ จัดขึ้นเท่านั้น

ถ้าเป็นไปได้ฝาก “รมต.ต่อ” คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รวม.เกษตรและสหกรณ์ ประสานกรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณามีแนวทางใดให้คำตอบแทน อกม. ได้หรือไม่

หรือท่านรัฐมนตรีจะเป็นตัวตั้งตัวตีขงเรื่องเข้า ครม. ให้พิจารณาคำตอบแทนให้ชาว อกม. ก็จะยิ่งได้ใจชาว อกม. ที่มีอยู่ 70,000 กว่าคนทั่วประเทศไม่น้อย!

ชัย เสดเดอร์

■ รางรถไฟทรุดโทรม เรียน คอลัมน์สารพันปัญหา

ในฐานะผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย เป็นประจำเห็นสภาพรางรถไฟในเส้นทางดังกล่าวแล้วเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง เพราะสภาพรางบางส่วนชำรุดทรุดโทรม บางช่วงมีขี้ดินทับถมสูงกว่ารางรถไฟ

เส้นทางรถไฟสายนี้แต่ละวันมีผู้โดยสารจำนวนมาก หลายคนใช้เดินทางจากมหาชัยมาทำงานใน กทม. จึงอยากให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากขึ้นอยากให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซ่อมแซมรางให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดย

สมบูรณ์ด้วย.

บอกลงเวียนใหญ่

ตอบ คุณบอกลงเวียนใหญ่

เส้นทางรถไฟเส้นทาง “วงเวียนใหญ่-มหาชัย” มีระยะทาง 31 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มีประชาชนใช้บริการเดินทางจำนวนมากในแต่ละวันเป็นเส้นทางที่ผ่านการใช้งานมานาน ย่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลาถึงขั้นเคยมีข่าวอุบัติเหตุรถไฟตกรางในเส้นทางดังกล่าว

ที่ผ่านมา รฟท.เคยเปิดประมูลปรับปรุงรางรถไฟเส้นทางดังกล่าวไปเมื่อช่วงปลายปี 2561 แต่ไม่มีความคืบหน้าไปถึงไหน แต่เมื่อมีการร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของรางรถไฟลงต้องพึ่งบอกลใหญ่ไฟแรงของการรถไฟฯ นิรุตตมฉวีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. สั่งการตรวจสอบสภาพรางให้

ถ้าจำเป็นต้องยกเครื่องก็ควรเร่งดำเนินการ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้โดยสาร เพราะความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน!

ชัย เสดเดอร์

■ ส.ว.จัดกิจกรรมปลูกจิต สำนึก “รักเมืองไทย”

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการ วุฒิสภา นำโดยนายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 2 ที่ จ.พิจิตร

โดยคณะ ส.ว.และหน่วยงานต่างๆ เดินทางไปยังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน ป้องกัน

การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19



จากนั้นสมาชิกรัฐสภา นำโดย นายชาต-
วิทย์ผลชีวิน ร่วมกันเปิดคลินิกสอนการเล่นฟุตบอล
พื้นฐานให้เด็กนักเรียน และร่วมแข่งขันฟุตบอล
ปลูกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ระหว่างทีมรัก-
เมืองไทย (ส.ว.) และทีมวีไอพีพิจิตร!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

'เฉลิมชัย' สั่งสอบราคายางหลังดิ่ง13%

กรุงเทพธุรกิจ ● “เฉลิมชัย” สั่ง กยท. ตรวจสอบราคายางหลัง 2 สัปดาห์ดูเหตุราคาดีด 13% พร้อมเร่งจัดการกระบวนการทุบราคา ประธานพาณิชย์เร่งตรวจสอบสต็อกยางเอกชน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการขึ้นลงของราคายางพาราช่วง 1-2 สัปดาห์ย้อนหลังจากนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของราคา ผิดปกติหรือไม่ มีการทุบราคาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ หากพบมีการทุบราคาจากกลุ่ม 5 เสือส่งออก อย่างที่มีกระแสข่าว ขอให้ กยท. เร่งทำแผนบริหารจัดการว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรกับผู้กระทำการทุบราคา ทั้งนี้ ราคายางพาราช่วงที่ติดกลับมาอีกครั้งหลังมีการหยุดยาวช่วงวันที่ 4-7 ก.ย. ที่ผ่านมา ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมากกว่า 13% เมื่อเทียบกับราคาในช่วงที่

ปรับตัวสูงสุดในช่วงวันที่ 2 ก.ย. 2563 ที่ราคา 61.95 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ถือว่าสูงสุดในรอบ 3 ปี 2 เดือน แต่หลังจากหยุดยาวราคาก็ลดลงมาก และเมื่อเปิดทำการซื้อขาย ตลาดยางทั่วประเทศราคายางก็ยังคงตกต่ำต่อเนื่อง ต่ำสุดในช่วง 2 สัปดาห์นี้ที่ราคา 53.40 บาทต่อ กก. จึงสั่งให้ กยท. ดำเนินการหาข้อเท็จจริง

หลังจากนั้นให้เสนอกลับมาที่กระทรวงโดยเร็วที่สุด เพื่อประสานกระทรวงพาณิชย์เร่งใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อดำเนินการกับกลุ่มคนที่ทุบราคายางพารา ส่วนการเช็คสต็อกยางพารา เบื้องต้นได้ประสานกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบสต็อกยางพาราในประเทศ เพื่อให้รู้ว่ามีผลกระทบกับราคาหรือไม่

สำหรับราคายางพาราที่ 55-56 บาทต่อ กก. ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้และ กยท. ก็มีเครื่องมือในการดูแลราคา โดยได้กำชับให้ดูอย่าให้ราคาตกไปกว่านี้ เพราะช่วง

ที่ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ยังไม่สามารถที่จะเปิดประเทศได้ กิจกรรมการเปิดตลาดต่างประเทศยังต้องรอสิ่งที่ทำได้ ช่วงนี้คือการใช้ภายในประเทศโดยเร่งให้ทุกหน่วยงานช่วยกันเพื่อดูดซับผลผลิตออกจากตลาดให้มากที่สุด

รายงานข่าวแจ้งว่าราคายางพาราที่ปรับตัวลดลง โดยวันที่ 8 ก.ย. 2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวลดลงเหลือ 56.10 บาทต่อ กก. ลดลงประมาณ 7% จากก่อนหยุดยาว 4 วัน หรือวันที่ 3 ก.ย. ราคาอยู่ที่ 59.90 บาทต่อ กก. ถือเป็นการปรับฐานหลังจากราคายางพาราขึ้นต่อเนื่องจนสร้างสถิติใหม่ในรอบ 3 ปี 2 เดือน ที่ราคา 61.95 บาทต่อ กก. และในบางส่วนเกิดจากกลไกในด้านธุรกิจของเอกชน ที่ดำเนินการซื้อขายเพื่อส่งมอบ ตามสัญญาที่ได้ทำไว้ในราคาที่ไม่ถึง 50 บาทต่อ กก. แต่ กยท. ก็ได้ใช้กลไกตลาดของ กยท. เข้าซื้อตันราคาไม่ให้ดิ่งลงมาก

เสวนา'การเมืองกับน.ร.-น.ศ.' ฉีเยต50ปียังต่อสู้ครูกล้อนผม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่มติชนอคาเดมี่ มีการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเสวนา หัวข้อ "การเมืองกับนักเรียนนักศึกษา ก่อนจะถึง 6 ตุลา 19" ดำเนินรายการโดย เอกภัทร์ เชิดธรรมธร โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ 6 ตุลา กล่าวว่า เมื่อเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ ไม่ได้ตั้งใจรวมกิจกรรมทางการเมือง คิดว่าจบไปก็ทำงานเท่านั้น แต่ปีที่เข้าเรียนคือ พ.ศ.2511 เป็นปีที่ร่างรัฐธรรมนูญมาเป็นปีที่ 8 คนเมื่อมากกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ ตอนนั้นรัฐบาลประกาศว่าจะมีเลือกตั้งทั่วไปในปี 2512 เพราะฉะนั้นต้องพูดว่า "การเมืองมาหาเรา เราไม่ได้ไปหาการเมือง" หัวข้อได้ว่าที่ในมหาวิทยาลัยก็วนอยู่ แต่ประเด็นประชาธิปไตย บรรยายภาพพิศดารมาเรื่อยๆ

"รุ่นผมมีโต๊ะหน้าคณะรัฐศาสตร์ คุยแต่เรื่องการเมืองทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็น กระทั่งปี 2512 มีการตั้งชื่อกลุ่มว่า สภาหน้าโดม ทุกศุกร์ ป้าย 3 เจอกัน ห้าคนสิบคนก็ว่าไป มีการพิมพ์หนังสือการเมืองเล่มละหนึ่งบาท 8 หน้า ยกชายที่ประตูป่าพระจันทร์ เล่มที่มีหัวข้อแตกตื่นกันมาก คือ หนังสือชื่อภัยขาว มีประเด็นยุบการแข่งขันฟุตบอลประเพณี เพราะสร้างอภิสิทธิ์ชน มีการแปลบทกวีชื่อ แต่ปัญญาชนผู้ไม่สนใจการเมือง ผมใช้นามปากกาแฮนส์ มีตำรวจมาขอซื้อ มีคนโทรมาถามว่าใครทำสถานทูตอเมริกาที่ขอซื้อ สุดท้ายพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นราคาเป็น 3 บาท (หัวเราะ)" ศ.ดร.ธเนศกล่าว

ศ.ดร.ธเนศกล่าวว่า ถ้าดูบรรยายโดยรวมในตอนนั้น สถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทำกันมานานแล้ว ระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทำให้คนคับข้องใจ สะกิดนิดเดียวเกิดเหตุ ไม่มีการจัดตั้ง แต่จัดตั้งกันเองโดยธรรมชาติ

นายพลากร จิริโสภณ อดีตประธาน

ศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย ปี 2516 กล่าวว่า บทบาทของนักเรียน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อน 14 ตุลา 2516 กับหลัง 14 ตุลา โดยก่อน 14 ตุลาคมมีการเคลื่อนไหว การตื่นตัวของนักเรียนกลุ่มยูวชนสยาม น่าจะได้รับอิทธิพลจากหนังสือสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ที่นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็น บก.และแนวคิดของโกมล คีมทอง มีหลายโรงเรียนดังๆ ส่วนใหญ่เป็นหัวกะทิรวมตัว พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

"จุดเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นที่ความคิดทางการเมืองโดยตรง แต่สนใจปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ ศาสนา ถ้าพูดๆ ก็คือ เป็นเรื่องการแสวงหา ในขณะที่เดียวกันก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากการเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัย ยูวชนสยามตั้งขึ้นราวปี 2514 มีบทบาทมากๆ คือ 2515 ยุคที่มีการเคลื่อนไหวก่อนเกิด 14 ตุลา 2516 บางส่วนก็ตั้งคำถามกับระบบการศึกษา การเรียน เรียนไปเพื่ออะไร มีบทกลอนของคุณวิทยากร เชียงกูล ฉันทมาหาความหมาย ส่วนศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อมีการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ที่มีคุณธีรยุทธ บุญมี เป็นผู้นำตอนนั้นเป็นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้ว ไปชุมนุมกันที่หน้าห้างโตมารู ถนนราชดำริ มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปร่วมกัน" นายพลากรกล่าว

นายพลากรกล่าวว่า สมาชิกบางส่วนขยายไปทำกิจกรรมร่วมกับนิสิต ในเวลานั้นมีการทำหนังสือชื่อ "กตกกต" ปกเป็นภาพมือกดหัวนักเรียน จอมพล ถนอม กิตติขจร เอาไปพูดในที่ประชุม ครม.ว่าหนังสือเล่มนี้มีแนวคิดรุนแรง ศูนย์กลางนักเรียนจึงโด่งดังมาก สำหรับสถานการณ์ในตอนนั้น สิ่งที่ต่อสู้ยังเป็นประเด็นเดียวกับเมื่อเกือบ 50 ปีก่อน แต่ยุคนี้แต่ละไปถึงประเด็นโครงสร้าง

"นักเรียนไทยในวันนี้ยังต่อสู้ในประเด็นที่เหมือนกับเด็กนักเรียนเมื่อเกือบ 50 ปี

ที่แล้ว ยังต้องมาต่อสู้เรื่องผมสั้น ผมยาว ถูกครูกล้อนผม เวลานั้นพวกผมต่อสู้เรื่องกางเกง ขาสั้น ชายยาว เรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน การใช้อำนาจนิยม ปัญหาเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ในโรงเรียน ปัญหาการใช้อำนาจของครู ปัญหาเรื่องเรียนการสอนที่ไม่สอนให้เด็กคิด ครูไม่มีคุณภาพ ใช้อำนาจใช้อารมณ์" นายพลากรกล่าว

นายภุชญาต นุตจรัส อดีตนายกองดีการนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2521 กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอนเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไม่ได้ทำกิจกรรมเยอะ แต่ได้แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ ตอนนั้นอ่าน "ไฟแดง" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช แล้วมีรุ่นพี่นำหนังสือชีวิตประวัติของ เซกวารามาให้อ่าน เป็นแพทย์ที่ช่วยเหลือคน เสียสละชีวิตช่วยคน โดนจับติดคุก ก็ยังต่อสู้พัฒนาการความคิดของเด็กในยุคตน สมัยนั้นต้องท่องชื่อรัฐมนตรี ดนยอสมสอบตก เพราะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรชื่อยาวมาก เป็นพระยา และตนสงสัยว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลไม่ต้องท่องกันใหม่หรืออย่างไร

"ผมมาสัมผัสการเมืองในปี 2514 ตอนนั้นอยู่ ม.ศ.2 ขณะกำลังกลับบ้าน โดยนั่งรถเมล์จากโรงเรียนสวนกุหลาบผ่านสนามหลวง ชื่อหนังสือพิมพ์ เห็นว่ามีกรปฏิวัติแล้ว มีการจับนักศึกษาไปที่ สน.สำราญราษฎร์ ต่อมา ตอน 14 ตุลา 2516 อยู่ ม.ศ.4 จำได้ว่าวันนั้นเป็นวันจันทร์ซึ่งเรียน รด. มีประธานนักเรียนมาบอกว่า เราต้องไปแล้วนะ ก็เดินไปร่วมชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ความรู้สึกถึงความไม่ถูกต้องคือสิ่งที่สั่งสมมา เมื่อได้เห็นความไม่เป็นธรรมก็อยากแก้ไข โดยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์แต่อย่างใด" นายภุชญาตกล่าว

เตือนภัย60จว. พายุโนอีถล่ม น้ำป่า-คลื่นสูง

ปก.ประสาน 60 จว.เฝ้าระวังผล
กระทบจากพายุโซนร้อน'โนอี'
ช่วง 18-20 ก.ย. (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

พายุโนอี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เผยพายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอี" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 13.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.2 องศา ตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศ ตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 5 (ได้ฝุ่น) คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่งบริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเริ่มมีผลกระทบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้น ภาคเหนือและภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะ ต่อไป ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ และระวังอันตรายจาก ลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและ อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยมีคลื่น สูงประมาณ 2 เมตร และทะเลอันดามัน มี คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมี

คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความ ระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงด ออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2563

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กอง อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดย ปภ.ได้ติดตามสภาพอากาศ และ ปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่กับกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ เฝ้าระวังพายุโซนร้อน "โนอี" ในประเทศไทย มีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง 60 จังหวัด ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ประกอบด้วย ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา

แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครนายก ภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง 10 จังหวัด ในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2563 ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่าง เป็นประธานการประชุมติดตามแนวโน้ม สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ว่าจากปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปี 2562 และเกิดฝนทิ้งช่วงในปี 2563 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-15 กันยายน 2563 มีปริมาณ น้ำใช้การได้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หลังจากนั้นจะประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และ เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันที่ ส่วนความกังวล เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคยืนยันว่าตลอดปีนี้มีเพียงพอ ต่อความต้องการแน่นอน

นายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่า กรมชลประทาน ต้องจัดลำดับความสำคัญ หากฝนตกแล้วน้ำ ไม่ลงเขื่อน น้ำต้นทุนน้อย เป็นไปได้ลำบากที่ ฤดูกาลผลิต 2563/64 จะมีปริมาณน้ำเพียงพอ สำหรับปลูกข้าว ให้รวมหรือกับกรมส่งเสริม การเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อวางแผน การเพาะปลูกพืชใช้น้อยแทนการปลูกข้าว แต่ น้ำกินน้ำใช้ต้องเพียงพอ

"วันนี้ต้องเปลี่ยนแนวคิด แทนที่จะไปสร้าง หรือขยายแหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ ซึ่งไม่มีใครตอบ ได้ว่าพื้นที่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ แต่จาก สถิติสามารถกำหนดได้ว่าพื้นที่ไหนที่มีปริมาณ ฝนตกมาก ซึ่งแนวคิดใหม่ต้องไปหาว่าพื้นที่ที่ เหมาะสมเหล่านั้นอยู่ตรงไหน เพื่อนำมาสร้าง

เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำต่อไป หน่วยงานในแต่ละ พื้นที่ต้องช่วยกัน จะสร้างเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาด เล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ได้ และต้องนำระบบท่อ เข้ามาใช้เพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมองว่าระบบท่อเป็นวิธีที่ทำให้ สูญเสียน้ำน้อย และเป็นการใช้กันอย่างมีคุณค่า ที่สุด" นายเฉลิมชัยกล่าว

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี กรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศ มีปริมาณรวม กันประมาณ 36,764 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48% ของความจุอ่าง เป็นน้ำใช้การได้ 12,946 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ รวมกัน 10,152 ล้าน ลบ.ม หรือคิดเป็น 41% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน ประมาณ 3,456 ล้าน ลบ.ม. ด้านผลการจัดสรร น้ำฤดูฝนทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 10,363 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 3,339 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 103% ของแผนฯ ภาพรวม สถานการณ์น้ำทั่วประเทศ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บ น้ำส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี กรมชลประทาน กล่าวว่า หากให้ประเมิน สถานการณ์ฝน เหลือระยะเวลาจากนี้ถึงเดือน ตุลาคมนี้เท่านั้นที่จะมีฝนตก แต่หากฝนตกกระ จายก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่ม ปีการผลิต 2563/64 อาจไม่สามารถปลูกข้าว ทำนาได้

เท่ากับแผนปี 2562/63 สำหรับแผนการเพาะปลูกข้าวปี 2562/63 วางแผนการเพาะปลูกข้าว 16.79 ล้านไร่ แต่ด้วยฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ำ ทำให้อาณาทำนาได้เพียง 12.61 ล้านไร่ หรือปลูกข้าวได้เพียง 81% ของแผน ดังนั้น ปีการผลิต 2563/64 กระทรวงเกษตรฯต้องเร่งวางแผนสำหรับการเพาะปลูกพืชน้ำน้อยต่อไป

นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เพาะปลูก หรือทำการเกษตร จะเร่งดำเนินการทำแผนจ้างงานเพิ่ม เพื่อรองรับเกษตรกรออกจากงาน เพราะฝนตกน้อย แล้งติดต่อกันมา 2 ปี หากประเมินผลการใช้น้ำ ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่กรมชลประทานต้องบริหารจัดการให้ถึง พฤษภาคม 2564 การจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจึงเป็นความสำคัญอันดับแรก

นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน (ศพ.) พะเยา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยาว่า ระดับน้ำในกว๊านพะเยาที่วัดเช้าวันนี้ (16 ก.ย.63) ที่ระดับ 391.31 ปริมาณเก็บกักอยู่ที่ 30.256 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54.37% ของความจุ ทั้งนี้ กว๊านพะเยามีระดับเก็บกักเดิมที่ 391.50 จะมีน้ำเก็บกักที่ 33.84 ล้าน ลบ.ม. เมื่อได้มีการปรับปรุงประตูสร้างฝายพับได้ สามารถเก็บกักได้ 55.56 ล้าน ลบ.ม. ถึงขณะนี้สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้แล้วหากมีการร้องขอเข้ามา

“ปริมาณเก็บกักน้ำของกว๊านพะเยาในปี 2563 นี้ หากจะให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564 จะต้องมียังปริมาณน้ำเก็บกักไม่น้อยกว่า 45 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ก็ต้องรอลุ้นพายุโซนร้อนที่จะนำฝนมาตกเพื่อเติมน้ำเพิ่มให้กว๊านพะเยาได้หรือไม่” ศพ.พะเยากล่าว

เกษตรฯปลดล็อกโครงการ “ทฤษฎีใหม่” ขยายเวลาปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 ก.ย.นี้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.-9 ก.ย.2563 ผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ <http://ntag.moac.go.th> และยื่นใบสมัครที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 96,216 ราย แบ่งเป็นเป้าหมายเกษตรกร 64,144 ราย เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 รายครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัดนั้นปรากฏว่าข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย.2563 มีจำนวนผู้สมัคร 48,699 ราย แบ่งเป็นเกษตรกร 23,239 รายและการจ้างงาน 25,460 ราย โดยได้รับการสะท้อนปัญหาจากระดับพื้นที่ว่าคุณสมบัติเกษตรกรในบางประเด็นทำให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขยายเวลารับสมัครรอบที่ 2 ในช่วงวันที่ 14-22 ก.ย.2563 ตลอดจนปรับแก้คุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ใน 3 เรื่องที่สำคัญคือ 1.จากเดิม “มีอายุระหว่าง 18-60 ปี” เป็น “อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป” และ “มีสัญชาติไทย กรณีอายุเกิน 60 ปีขอให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการระดับอำเภอ” โดยคำนึงถึงศักยภาพของเกษตรกรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

2.จากเดิม “ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ” เป็น “ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัย หรือเป็นที่พักที่สามารถเข้ามาพักอาศัยเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือมีการสร้างที่พักภายหลังประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการภายใน 30 วัน”

3.ปรับแก้คุณสมบัติจากเดิม “เจ้าของเอกสารสิทธิต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อดำเนินโครงการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี” เป็น “เจ้าของเอกสารสิทธิต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี”.

'เกษตร' เล็งटनाปรังเห็นน้ำกินใช้ก่อน

กรุงเทพธุรกิจ ● “เฉลิมชัย” คาดแล้งนี้ น้ำน้อย สั่งกรมชลประทานบริหารตาม ความเหมาะสมของพื้นที่ เน้นเพื่ออุปโภค บริโภคก่อน นาปรังอาจต

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยระหว่าง เป็นประธานการประชุมติดตามแนวโน้ม สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี 2563/64 ว่า ในขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่าง แต่ละแห่งมีน้อยมากในปี 2562 ประกอบกับ เกิดฝนทิ้งช่วงในปี 2563 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-15 ก.ย.2563 มีปริมาณน้ำ ใช้การได้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 8,000 ล้านลบ.ม.

ดังนั้นจึงสั่งการให้กรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์ เพื่อเตรียมรับมือกับ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยต้องบริหารตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการอุปโภค บริโภคเป็นอันดับแรก และในส่วนของ ภาคการเกษตร ที่สามารถทำการเกษตร ได้จะให้ดำเนินการ แต่ในพื้นที่ที่ยังมี ปัญหาเรื่องน้ำ จะให้กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปช่วยดูแลให้คำแนะนำในการปลูกพืช ใช้ให้น้ำน้อย

“ยืนยันว่าตลอดปีนี้ไม่มีเพียงพอต่อ ความต้องการอุปโภคบริโภคแน่นอน กรมชลประทานต้องจัดลำดับความสำคัญ หากฝนตกแล้วน้ำไม่ลงเขื่อน น้ำต้นทุนน้อย เป็นไปได้ลำบากที่ฤดูกาลผลิต 2563/64 จะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับปลูกข้าว ให้รวมหรือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆเพื่อวางแผนการ เพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรัง แต่น้ำกินน้ำใช้ต้องเพียงพอ”

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลาง ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำ 36,764 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48% ของความจุอ่างคิดเป็นน้ำ ใช้การได้ 12,946 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณ น้ำรวมกัน 10,152 ล้าน ลบ.ม หรือ 41% ของความจุอ่าง

“วันนี้ต้องเปลี่ยนแนวคิด แทนที่จะไป สร้างหรือขยายแหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ซึ่งไม่มี ใครตอบได้ว่าพื้นที่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ แต่จากสถิติสามารถกำหนดได้ว่าพื้นที่ไหน ที่มีปริมาณฝนตกมาก ซึ่งแนวคิดใหม่ต้องไป หาว่าพื้นที่ที่เหมาะสมเหล่านั้นอยู่ตรงไหน เพื่อนำมาสร้างเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำต่อไป หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ต้องช่วยกัน จะสร้าง

เป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ได้ และต้องนำระบบท่อเข้ามาใช้เพื่อกระจาย น้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมองว่าระบบท่อเป็นวิธีที่ทำให้สูญเสีย น้ำน้อย และเป็นการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าที่สุด”

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี กรมชลประทานกล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศ มีปริมาณ รวมกันประมาณ 36,764 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48% ของความจุอ่าง เป็นน้ำใช้การได้ 12,946 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกัน 10,152 ล้าน ลบ.ม หรือคิดเป็น 41% ของ ความจุอ่าง มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน ประมาณ 3,456 ล้าน ลบ.ม.

ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 10,363 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87% ของแผน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 3,339 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 103% ของแผน ภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ ปริมาณ น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใน เกณฑ์น้อย